



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. 49ปีส.ป.ก.พลิกโฉมเพิ่มมูลค่าสู่อนาคตยั่งยืน	ข่าวสด
2. ภาพข่าว: เยี่ยมชม	เดลินิวส์
3. ยกกระดับมาตรการควบคุมนำเข้าปลากระพงขาว	เดลินิวส์
4. 'อภัย'ถกคกก.โคนมฯ ดำเนินการ3ประเด็นสำคัญ	แนวหน้า
5. รองปลัดฯหารือFAD ร่วมจัดตั้งสำนักงาน ประจำภูมิภาคเอเชียฯ เสร็จสิ้นเดือน...	แนวหน้า
6. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ธ.ก.ส.ชวนยิงใช้ยิงได้	ข่าวสด
7. ไทยสานฝันสู่"ครัวฮาลาลโลก"ก.อุตสาหกรรม5ปีจีดีพีโต1.2%	ผู้จัดการรายวัย 360 องศา
8. นายกฯลุยยุโรปทันที รุกFTAอียู-ฟรีวีซ่าเชงเกน	ผู้จัดการรายวัย 360 องศา
9. ไทยเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกต้นเงินสะพัดกว่า1.89หมื่นล้าน	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยิ่งดิน: ไก่อย่างไม่มีมะดันห้วยทับทัน	ไทยรัฐ
12. โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง	ข่าวสด

49ปีส.ป.ก.พลิกโฉมเพิ่มมูลค่าสู่อนาคตยั่งยืน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 49 ปี ว่า ตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ส.ป.ก. ในการดำเนินภารกิจสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยเฉพาะการดำเนินการเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินเกษตรกร สร้างความมั่นคงในการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร สามารถเติบโตและแข่งขันต่อไปได้ท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ซื่ออกกฎหมาย

และประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญ เพื่อให้ภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ในปี 2566 ส.ป.ก. จัดที่ดินและมอบส.ป.ก. 4-01 ไปแล้ว 251,693 ไร่ 25,441 ราย ออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 67 จังหวัด 28,815 ฉบับ เกษตรกร 24,776 ราย พื้นที่ 236,278 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.พ. 2567) มีการใช้เทคโนโลยีแผนที่มาใช้สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เช่น โครน RTK และ GIS เป็นต้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรระหว่างปี 2560-2567 มีการสร้างคลองส่งน้ำ 4 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 85 แห่ง โรงสูบน้ำ 2 แห่ง ฝ่ายชลประทานชั่วคราว 1,085 ฝ่าย ถนน 70 เส้น บ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ 49 แห่ง และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2562-2566) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อนุมัติเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำไปแล้ว 203,760,820 บาท กระจายอยู่ใน 54 จังหวัด



☑ **เยี่ยมชม...** นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหาร พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมร่วมลงมือทำสารพัดงอก ผักงอก 7 วันทันกิน ภายในงานมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อมวลชนสายเกษตร ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ

ยกระดับมาตรการควบคุมนำเข้าปลากะพงขาว

จากการตรวจพบยาปฏิชีวนะตกค้างในปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้าจากมาเลเซีย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ร่วมกับกรมประมง จึงได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์(Certificate of Analysis: COA) ที่แสดงว่าปลอดสารตกค้างประกอบการขออนุญาตนำเข้า เพราะวันนี้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า จากประเด็นดังกล่าว ทางฝ่ายมาเลเซียได้ขอหารือเพื่อร่วมวางมาตรการควบคุมการนำเข้า โดย มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาววิรัตน์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับผู้แทนจากกรมประมง ในการประชุมเชิงเทคนิคกับกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ฝ่ายไทยได้อธิบายรายละเอียดในการยกระดับมาตรการควบคุมการนำเข้า ประกอบด้วยขั้นตอนการนำเข้าและมาตรการที่จะใช้ในอนาคต หากยังตรวจพบสาร



เคมีตกค้างในสินค้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียอีก ซึ่งฝ่ายมาเลเซียรับทราบ และขอให้ไทยเลื่อนกำหนดเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน แต่ฝ่ายไทยยืนยันความจำเป็นที่ต้องเริ่มบังคับใช้ทันที เพื่อปกป้องผู้บริโภคภายในประเทศ และยินดีจะหารือกับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อจัดทำแนวทางการควบคุมความปลอดภัยอาหารในสินค้านำเข้าและส่งออกพร้อมกันต่อไป

“มาตรการใหม่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยผู้นำเข้าปลากะพงขาวจากมาเลเซียต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (Certificate of Analysis: COA) ที่แสดงว่าปลอดจากการตกค้างของสารเคมี 4 กลุ่ม ได้แก่ Chloramphenicol, Malachite Green, Nitrofurans Metabolite และยาปฏิชีวนะกลุ่ม Fluoro-





quinolone & Quinolone ซึ่งหากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวประกอบการนำเข้า สินค้าจะต้องถูกอายัดที่ด่านนำเข้าเพื่อรอผลตรวจวิเคราะห์ทุกชนิด หากตรวจไม่พบสารตกค้าง จึงจะสามารถนำเข้าได้”

ทั้งนี้ การตรวจพบสารตกค้างจะมีผลต่อผู้นำเข้า ดังนี้ 1. มีความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 28 นำเข้าอาหารผิดมาตรฐานเพื่อจำหน่าย ลงโทษตามมาตรา 60 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 2. การนำเข้าสินค้าในครั้งต่อไป หลังผลตรวจวิเคราะห์พบสารตกค้าง สินค้าจะต้องถูกอายัดเพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์ หากผลตรวจผ่านจึงจะนำไปจำหน่ายได้ หากไม่ผ่านจะถูกทำลายหรือดำเนินการตามที่เหมาะสม 3. หากพบสารตกค้าง 3 ตัวอย่าง นับรวมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงปัจจุบัน อาจถูกเพิกถอนหรือถูกพักใช้ใบอนุญาต อ.7 (การขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร) จะส่งผลให้ไม่สามารถขออนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าต่อไปได้.

'อภัย' ถกคกก.โคนมฯ ดำเนินการ3ประเด็นสำคัญ



ประชุม : นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ครั้งที่ 2/2567 รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง รวมทั้งรับทราบและดำเนินการ 3 ประเด็นสำคัญ ก่อนประชุมครั้งถัดไป

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk Board) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า (ร่าง)

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมภายใต้วิกฤตอาหารสัตว์ราคาแพง โดยเห็นควรให้มีการปรับบททวนในรายละเอียดของกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการฯ และเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมอบหมายให้คณะ

อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปรับแก้โครงการฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโคนมฯ และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบและดำเนินการ ดังนี้ 1.ต้นทุนการผลิตน้ำนมโค ไตรมาส 3 ปี 2566 เฉลี่ยทุกขนาดฟาร์ม กิโลกรัมละ 18.50 บาท/กก. เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12

2.ต้นทุนการบริหารจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ เดือนมิถุนายน 2566 เฉลี่ยทุกขนาดศูนย์ฯ กิโลกรัมละ 1.71 บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2565 ร้อยละ 4.47 และ 3.แนวทางการกำหนดราคาซื้อขายน้ำนมดิบหน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแบบยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และ 4.รายงานความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์โคนม โดยที่ประชุมยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการปรับราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เนื่องจากขณะนี้ได้มีการปรับราคากลางการรับซื้อน้ำนมดิบแล้ว

รองปลัดฯหรือIFAD ร่วมจัดตั้งสำนักงาน ประจำภูมิภาคเอเชีย เสร็จสิ้นเดือนต.ค.นี้

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับผู้แทนกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development : IFAD) ได้แก่ นาย Matthias Meyerhans ตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายบริหาร และนาง Giorgia Salucci ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน ภายในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 16

(The 16th Berlin Ministers' Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงาน IFAD ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย

ทั้งนี้ IFAD ได้ขอให้ประเทศไทยอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสาร Host Country Agreement ซึ่งเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในขั้นตอนการจัดตั้งสำนักงาน IFAD ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย โดยนายเศรษฐเกียรติ กล่าวแสดงความยินดีที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ IFAD และคาดว่าผลการพิจารณาเอกสาร Host Country Agreement จะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนตุลาคม 2567

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: พุธที่ 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12153

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 6.09

Ad Value: 6,699

PRValue (x3): 20,097

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: ธ.ก.ส.ชวนยิ่งใช้ยิ่งได้



ธ.ก.ส.ชวนยิ่งใช้ยิ่งได้

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. จัดแคมเปญ “ยิ่งใช้ BAAC Mobile ยิ่งได้เงินคืน” เพียงทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile สะสมรายการสูงสุดเป็น 1,000 ลำดับแรก รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2567 โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชี ภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดแคมเปญ

ไทยสานฝันสู่“ครัวฮาลาลโลก” ก.อุตเปิดแผน5ปีจีดีพีโต1.2%



เปิดแผนงานเดินหน้าไทยสู่ “ครัวฮาลาลโลก” ซึ่งส่วนแบ่งตลาดโลกที่สูง 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพิ่ม หลังไทยส่งออกเป็นอันดับ 11 ของโลกและ 3 อาเซียน “เศรษฐกิจ” ต้นครัวฮาลาลหัวหอกสำคัญผุดเศรษฐกิจไทยเฟื่อง ขณะทีคณะรัฐมนตรีไฟเขียวแผนกระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องสู่ ASEAN Halal Hub ปี 71 ชูร่างแผนพัฒนา 5 ปี (ป 67-71) ชง สศช. ต่อไป ผ่าน 3 กลไกหลัก ดัน GDP อุตสาหกรรมได้โตกว่า 1.2% ใน 5 ปี

เปิดสถิติไทยส่งออกฮาลาลติดอันดับ 1 ของอาเซียน มีเอกชนนำร่องเป็นหัวหอกในการส่งออกฮาลาลดิ่งเม็ดเงิน คาดอนาคตตลาดฮาลาลไทยไปไกล จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาล ในปี 2564 ตลาดสินค้าฮาลาลโลกมี มูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในปี 2565 ประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลมีมูลค่าประมาณ 6,114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารฮาลาลธรรมชาติ เช่น ข้าว ทุเรียน น้ำตาลทราย เติบโตร้อยละ 12.5 เป็นต้น และกลุ่มอาหารที่ต้องผ่านการรับรอง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแปรรูปเติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 8.6 เป็นต้น โดยตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แอฟริกาใต้ ทะเลทรายซาฮาราและเอเชียใต้

ทั้งนี้ ไทยมีผู้ผลิตอาหารฮาลาลกว่า 15,000 บริษัท มีผลิตภัณฑ์และร้านอาหารที่ได้รับตราฮาลาลกว่า 166,000 ผลิตภัณฑ์ และ 3,500 ร้านตามลำดับ โดยประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลอันดับที่ 11 ของโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.7 มีแนวโน้มลดลงจากช่วง 10 ปีก่อนสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศคู่แข่งที่มีมากกว่าประเทศไทย

ปัญหาอุตสาหกรรมของไทยขาดหัวหอกรับผิดชอบ

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ ในปีปัจจุบันประเทศไทยมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับฮาลาลกระจายอยู่ในกระทรวงต่างๆ เช่นกระทรวงเกษตรฯ ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลไม่ครอบคลุม หัวถึงทุกพื้นที่ส่งผลต่อการรับรองมาตรฐานฮาลาลที่อาจจะล่าช้า รวมถึงอายุการรับรองมีระยะสั้น และค่าใช้จ่ายสูงเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความพร้อมในการส่งเสริมศักยภาพในการ พัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งด้านสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เนื่องจากไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก หากประเทศไทยมีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างบูรณาการและเป็นระบบร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายส่วนแบ่งในตลาดโลกให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตต่อไป

ก.อุตฯได้ตีเคย์จัดอีเวนต์ฮาลาล

ล่าสุด น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสร้างการรับรู้จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยให้กับคณะรัฐมนตรี ที่บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นการรับรู้ความสำคัญของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยพร้อมนำเสนอสินค้าตัวอย่างความร่วมมือในเครือข่ายฮาลาล การจัดแสดงสาธิตการทำอาหาร “เนื้อไทย แอ่งกัสนิลล ฮาลาล อย่างซอสดักลิ้งและใบเหลียงผัดกระเทียม” โดย เชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ

ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมระบุผ่านแอปพลิเคชัน X ว่า ได้พูดคุยกับ รวม.อุตสาหกรรมและผู้ให้บริการถึงศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของไทยสูงมากโดยปัจจุบันไทย

ส่งออกสินค้าอาหารสากลในปี 2566 สูงถึง 216,698 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 11 ของโลก และ 3 ในอาเซียน มีผู้ผลิต 15,000 ราย และมีร้านอาหารสากลมากกว่า 3,500 ร้าน แต่ถ้ามองระดับโลก อุตสาหกรรมอาหารสากล มีมูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยโต 7.5% ต่อปี ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งจากตลาดเพียง 2.7% ลดลงจาก 10 ปีก่อนหน้าที่มีส่วนแบ่งมากถึง 4.1%

"เราส่งออกสินค้าอาหารสากลในปี 2566 สูงถึง 216,698 ล้านบาท แต่ถ้ามองระดับโลก อุตสาหกรรมอาหารสากลมีมูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 7.5% ต่อปี ประเทศไทยของเราได้ส่วนแบ่งจากตลาดเพียง 2.7% ลดลงจาก 10 ปีก่อนหน้าที่มีส่วนแบ่งมากถึง 4.1% ดังนั้นเราจึงมีโอกาสอีกมากจากศักยภาพของเรา รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ผลักดันให้ตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอาหาร และขยายตลาดสินค้าสากล ศูนย์กลางอาหารของภูมิภาค "ครัวสากลโลก" อยู่ไม่ไกล ระเบิดศักยภาพประเทศให้ได้" นายกรัฐมนตรีกล่าว

"ครม."ไฟเขียวขับเคลื่อน ก.อุฯ

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรมกล่าวว่า ครม.มีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยของกระทรวงฯ ที่มีเป้าหมายยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ ASEAN Halal Hub ภายในปี'71 และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ตามแนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (ด้านสากล) การจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ (กอชช.) และให้นำเรื่องการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอาหารไทยและกรอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา รวมทั้ง ให้นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571) เสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ภาคอุตสาหกรรมได้กว่า 1.2% ใน 5 ปี พร้อมสร้างงานสร้างอาชีพ กระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในทุกพื้นที่ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ชง 5 ปีดัน GDP โตกว่า 1.2%

สำหรับแผนขับเคลื่อนจะผ่าน 3 กลไก 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571) เพื่อขับเคลื่อนแบบการบูรณาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ (กอชช.) โดยทั้งสองแนวทางเห็นควรมีข้อเสนอกลไกการบริหารงานที่จะต้องให้ผู้แทนการค้าไทยด้านสากล (Halal Thai Trade Representative: HTRR) เพื่อเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ ทำที่ของรัฐบาลตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งจะทำให้กลไกการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอสำนักงาน สศช.พิจารณาต่อไป

2. จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว และแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (ด้านสากล) ทำหน้าที่เป็น National Focal Point ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่มีภารกิจครอบคลุมด้านการขยายตลาดยกระดับการผลิต มาตรฐาน บูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมอาหารไทยและกรอบทำงาน เสนอสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในระยะ 1 ปีแรก

3. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

อาหารในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) (คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ) ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธาน 23 กรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับสากลเสนอแนะสิทธิประโยชน์ให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพ มาตรฐาน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ (กอชช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสินค้าอาหารไทยเชื่อมโยงเอกลักษณ์ Soft power ของไทย และส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหาร บูรณาการบต่างๆ ฯลฯ

"สำนักงานประมาณอยู่ระหว่างพิจารณาคุณค่าของงบประมาณเร่งด่วนของกระทรวงฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตั้งแต่ปี 2567 จำนวน 95 ล้านบาทเพื่อการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูง โดยการจัดทำ MoU ในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีกำหนดจัดงาน Kick off เปิดตัวกิจกรรมต่างๆ ราว เม.ย.67" น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าว

มูลค่าส่งออกอาหาร 6 พันล.ดอลลาร์/ปี

ปัจจุบันการผลิตอาหารสากลเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศมีมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารสากลของไทยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสากลของไทยให้เติบโตต่อไป สมควรจะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริม และกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสากลของไทยอย่างเป็นระบบครบวงจรเป็นการเฉพาะ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสากลและจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ครบวงจรเป็นการเฉพาะเพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารสากลในภูมิภาคนี้ต่อไป

ส่วนแผนงานในการดำเนินการยกระดับหน่วยงานในการส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการหารือกับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อวางกลไก ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ประกอบด้วย แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบอุตสาหกรรมฮาลาล ในรูปแบบศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลในระยะสั้นภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2567-2571)

ในขณะนั้นแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอชช.) โดยทั้งสองแนวทางเห็นความมีข้อเสนอแนะการบริหารงานที่จะต้องมีผู้แทนการค้าไทยด้านฮาลาล (Halal Thai Trade Representative : HTHR) เพื่อเป็นผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีในการเจรจากับต่างประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศในด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายยุทธศาสตร์ ท้าที่ของรัฐบาลตามประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งจะทำให้กลไกการค้าขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) (คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ) ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นรองประธาน 23 กรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลเสนอแนะสิทธิประโยชน์ให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ ตักยภาพ มาตรฐาน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

เป้าหมายฮาลาลไทยสู่ ASEAN Halal Hub ปี 2571

สำหรับเป้าหมายในสร้างการรับรู้และยอมรับผลิตภัณฑ์ของฮาลาลของประเทศไทย ผ่านการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวและบริการ และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าฮาลาลของไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย เชื่อมโยงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นกลไกขับเคลื่อน Soft Power ของไทย พร้อมลดข้อจำกัดและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมทั้งบูรณาการการทำงานหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาล

สำหรับตัวชี้วัด ในระยะ 5 ปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 หรือ 55,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จำนวน 100,000 คนต่อปี ต่อเนื่อง จนถึงปี 2571

เปิดแผนปฏิบัติการ

มาตรการที่ 1 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานการผลิตฮาลาลไทย (Demand) ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อยได้แก่ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ตักยภาพสินค้าและบริการฮาลาลไทย และการขยาย ตลาดสินค้าและบริการฮาลาลไทยในประเทศและต่างประเทศ

มาตรการที่ 2 การพัฒนาการผลิตและมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลไทย (Supply) ประกอบด้วย 2 มาตรการย่อย ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยต้นแบบและการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก

มาตรการที่ 3 การยกระดับปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมฮาลาลไทย (Thai Halal Ecosystems) ประกอบด้วย 5 มาตรการย่อย ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย (Thai Halal Industry Center) (ศูนย์ฯ) การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศอัจฉริยะ อุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Intelligence Unit : Halal IU) การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทย การพัฒนาสมาคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ และการพัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรฮาลาลไทย ส่วนงบประมาณ วงเงินจำนวน 1,230 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ 2567-2571)

การจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอชช.)

ในการจัดตั้ง จะมียกย่องประกอบของบุคคลคือ 1) รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการ อก. หรือผู้แทนการค้าไทยที่รับผิดชอบเรื่องฮาลาล ประธานกรรมการ 2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ 3) กรรมการจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คน โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าวมี หน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาสินค้าฮาลาล โดยเชื่อมโยงเอกลักษณ์

Soft Power ของไทย เพื่อส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายในประเทศ และการส่งออก มีบูรณาการแนวทาง มาตรการ แผนงานและงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และทำหน้าที่กำกับดูแล และเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ต่างๆ รวมถึงดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการในระยะต่อไปกระทรวงอุตสาหกรรมจะได้ขับเคลื่อนตามแนวทางให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทย (ด้านฮาลาล) เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกำกับการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลจะช่วยให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงกระตุ้นการบริโภค การลงทุนและการส่งออกสินค้าของไทย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ภายใน 5 ปีส่งผลให้การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 คนต่อปี ต่อเนื่องจนถึงปี 2571 และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาค

สถิติไทยส่งออกฮาลาลติดอันดับ1ของอาเซียน

ในช่วงที่ผ่านมาไทยมีการส่งออกอาหารฮาลาล เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 12 ของโลกโดยในช่วงก่อนโควิด 19 มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1 ล้านล้านบาท และไทยมีหลายบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับตราฮาลาลและมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเนื้อสัตว์แช่แข็งและแปรรูป และบริษัท เอ็กโซติก ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสนอกจากนี้ยังมีเอกชนรายอื่นอีกมากมาย

มารู้จัก “อาหารฮาลาล”

สำหรับพฤติกรรมกรบริโภคอาหารของชาวมุสลิม จะมีข้อห้ามหลายอย่างแต่สามารถกินอาหารบางชนิดได้ โดยไม่ผิดหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม อาหารที่ชาวมุสลิมสามารถกินได้ มีชื่อเรียกว่า “อาหารฮาลาล” ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ มากมาย เช่น คนมุสลิมจะต้องเป็นคนเชือดเนื้อสัตว์เท่านั้น ขั้นตอนการผลิต จนถึงการขาย และจัดจำหน่าย ต้องไม่มีการปนเปื้อนของสิ่งต้องห้าม

นอกจากนี้อาหารบางชนิดที่ถือว่าเป็นอาหารฮาลาลได้เพราะเป็นสินค้าที่มาจากธรรมชาติ และไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ผัก ผลไม้ นม และไข่ ดังนั้นอาหารฮาลาล จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม นั่นคือกลุ่มที่ถือว่าเป็นอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติ

และกลุ่มอาหารฮาลาลที่ต้องมีขั้นตอนถูกต้อง ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยกลุ่มอาหารฮาลาล ที่ต้องมีขั้นตอนถูกต้อง ตามหลักศาสนาอิสลาม ก็ต้องมีหน่วยงานเฉพาะ ที่ให้การรับรองว่าสินค้าเป็นอาหารฮาลาลซึ่งถ้าเราลองพลิกฉลากข้างสินค้า จะเห็นหน่วยงานที่มีชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวมุสลิมได้ว่า สินค้านี้สามารถกินได้

โดยมูลค่าของตลาดอาหารฮาลาลโลก อาจเติบโตได้มากกว่านี้ในอนาคต เพราะมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2028 จะมีมูลค่ากว่า 11.5 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดในปัจจุบัน สาเหตุที่ตลาดนี้ยังสามารถเติบโตได้สูง เพราะแนวโน้มของจำนวนประชากรชาวมุสลิม อยู่ในช่วงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็นิยมบริโภคอาหารฮาลาลมากขึ้น เพราะมั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิต และเชื่อใจในความสะอาด

ได้ ปัจจุบัน อาหารฮาลาลจากไทย มีส่วนแบ่งในตลาดโลก ประมาณ 2% ในขณะที่ผู้ส่งออก 3 อันดับแรกของโลก คือสหรัฐอเมริกา 8.9% เนเธอร์แลนด์ 5.4% เยอรมนี 5.2%

ส่วนการนำเข้าอาหารฮาลาลจากไทยในตะวันออกกลาง จะพบว่าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 40% ข้าว 18% ผัก และผลไม้กระป๋องแปรรูป 8% และในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออกเหนือ จะพบว่าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 70% ข้าว 17%

จะเห็นได้ว่าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปจากไทย เป็นอาหารฮาลาลยอดนิยมในสองภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะปลาหมึกกระป๋อง ที่มีส่วนแบ่งในตลาดแอฟริกาเหนือเป็นอันดับ 1

ทั้งนี้สาเหตุที่อาหารกระป๋องเป็นสินค้าหลักที่นำเข้าไปจำหน่าย เพราะสามารถเก็บได้นาน ไม่เน่าเสียง่ายในระหว่างการขนส่ง ในขณะที่อาหารสด เช่น ผลไม้ มักเสียเปรียบประเทศใกล้เคียง ซึ่งสามารถขนส่งได้สะดวกมากกว่า ส่วนเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ บราซิลก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ให้กับประเทศเหล่านี้ แคมไทยมีความได้เปรียบด้านการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปจากการที่มีวัตถุดิบต้นทางที่หลากหลาย มีพื้นที่ติดทะเลค่อนข้างยาวและแรงงานไทยมีทักษะความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลมานาน

เมื่อเห็นสถิติแนวโน้มความต้องการของลูกค้านำออกต่างประเทศแล้ว จึงเป็นโอกาสทองของไทยที่จะบุกเข้าไปในตลาดโลก “ฮาลาล” ได้ อย่างมีเป้าหมายมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา บัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้กลายเป็นแหล่งผลิต

แต่คู่แข่งของไทยก็มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารฮาลาลที่สำคัญในอนาคต และหากโครงการนี้มีการเดินหน้าเต็มตัวและเดินตามแผนก็จะทำให้ไทยก้าวสู่ “ครัวสากลโลก” แต่ต้องหาจุดเด่นของสินค้าฮาลาลไทย ให้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้มีอนาคตสดใสแน่นอน .

นายกฯ ลุยยุโรปทันที รุกFTA อียู-ฟรีวีซ่าเชงเกน

นายกฯ ลุยยุโรปทันที รุกFTA อียู-ฟรีวีซ่าเชงเกน

ผู้จัดการรายวัน 360° - นายกฯ ลุยยุโรปต่อเยือนเยอรมนี-ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ หวังผลกระทบบรรลุความสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความร่วมมือ รุกเจรจา FTA อียู-ฟรีวีซ่าเชงเกน ขณะเดียวกันโชว์ความสำเร็จร่วมประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย ไทยผลักดันความเชื่อมโยงทุกมิติ-เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกฯ ลุยยุโรปต่อเยือนเยอรมนี-ฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ หวังผลกระทบบรรลุความสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความร่วมมือ รุกเจรจา FTA อียู-ฟรีวีซ่าเชงเกน ขณะเดียวกันโชว์ความสำเร็จร่วมประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย ไทยผลักดันความเชื่อมโยงทุกมิติ-เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด พร้อมได้หารือทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศ

เดินทางหน้าความร่วมมือระหว่างกัน

วานนี้ นายชัย วัชรรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ มีกำหนดการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7-14 มีนาคม 2567 โดยจะเดินทางจากนครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ในช่วงเย็นวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 และจะเดินทางถึงกรุงเบอร์ลิน ช่วงเช้าของวันที่ 7 มีนาคม 2567



ประชุมระดับชาติ - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะของผู้นำอาเซียน-ออสเตรเลีย (Plenary) ณ ศูนย์ประชุม Melbourne Convention and exhibition Centre (MCEC) วานนี้ (6 มี.ค. 2567)

ดัน FTA อียู-ขอพริวีซ่าเชงเกน

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นี้ เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล ยืนยันค่านิยมเสรีประชาธิปไตยของไทย สร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนตลอดจน ผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป การขอยกเว้น การตรวจลงตราเชงเกนให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย รวมทั้งการหารือในประเด็นเพื่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาความท้าทายในโลกร่วมกัน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พลังงานสะอาด และ

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกับฝรั่งเศส ไทยมีแผนจะยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ภายในปี 2567 ตามแผนการดำเนินความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ. 2022-2024) ส่วนเยอรมนี นายกรัฐมนตรีจะไปยังและเสนอ ยกระดับความสัมพันธ์สู่เป้าหมายการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน

โดยในการเดินทางเยือนทั้งสอง ประเทศอย่างเป็นทางการครั้งนี้ มีกำหนดการสำคัญๆ อาทิ การหารือกับผู้นำของทั้ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส การเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติ รวมทั้งการแถลงข่าวร่วมกัน ในส่วนของภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน อาทิ การเข้าร่วมงาน ITB Berlin 2024 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การเข้าร่วมพิธีเปิดงาน MIPIM 2024 และเยี่ยมชมนิทรรศการ และการร่วมงานและกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคมธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมเยอรมนี (German Association for Small and Medium-Sized Businesses: BVMW)

ซึ่งในการเดินทางเยือนยุโรปของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มีกำหนดการพบหารือกับภาคเอกชนสำคัญระดับโลกในหลายสาขา อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมค้าปลีก

นายกฯ ผลักดันเชื่อมโยงอาเซียน-ออสเตรเลีย

วานนี้ (6 มี.ค.) เมื่อเวลา 10.20 น.

ตามเวลาท้องถิ่น นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียน-ออสเตรเลีย ว่าได้เพิ่มโอกาสสร้างประโยชน์ให้ประเทศและประชาชนไทยอย่างมาก

นับเป็นการส่งเสริมถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย ภายใต้ 3 เสาหลักของอาเซียน คือ 1. การเมืองและความมั่นคง 2. เศรษฐกิจ 3. สังคมและวัฒนธรรม และถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปีอาเซียน-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สิ่งประเทศไทยพร้อมผลักดัน ในสองด้านหลัก ได้แก่ 1. ความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ ได้แก่ การค้าการลงทุน เพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆ ด้านที่สอง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไร้รอยต่อ ด้านที่สาม ด้านดิจิทัล โดยได้เริ่มพัฒนาเจรจาความตกลง DEFA (Digital Economy Framework Agreement) ซึ่งจะสร้างมูลค่ามากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และในด้านสุดท้ายที่มีความสำคัญมาก คือ ด้านประชาชน การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนผ่านการส่งเสริม Soft Power และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือด้านการเชื่อมโยงด้านการตรวจลงตราระหว่างกัน

และ 2. การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ซึ่งไทยสามารถร่วมกับ ออสเตรเลีย ทำให้เกิดระบบนิเวศ EV ครบวงจร รวมถึงการออก Sustainability bonds

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเกิดความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคผ่านการมีเป้าหมายร่วมกัน และจะเกิดความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ เกิดการพัฒนา ซึ่งจะต้องไม่ลืมที่จะต้องรับมือกับ Climate Change ร่วมกันด้วย โดยประเทศไทย ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมืออย่างเต็มที่ในกรอบความร่วมมือนี้ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของภูมิภาค

ในส่วนอื่นๆ นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับผู้นำ 4 ประเทศ ในการพบหารือกับผู้นำลาวได้พูดถึงการค้าชายแดน พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้พูดคุยถึงสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นโอกาสให้พูดคุยเรื่องโอกาสซึ่งนายก

รัฐมนตรีเห็นด้วยว่าเราควรเริ่มพูดคุยแนวทางการแก้ปัญหาจากการเพิ่มโอกาส ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการลงพื้นที่เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการขุด Hidden Gem ถือเป็นอีกมิติในการแก้ไขปัญหา และในส่วนของการพบปะกับผู้นำออสเตรเลียนั้นได้พูดคุยเรื่องการสนับสนุนการนำเข้าแรงงานไทยมาทำงานด้านเกษตรที่ออสเตรเลีย และได้ขอบคุณที่ออสเตรเลียดูแลนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องมาตลอด ในการพบหากับนิวซีแลนด์ ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองครบทั้งในเรื่องของ Visa Free และในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ มีกำหนดการเดินทางมาไทยในช่วงเดือนเมษายน

ในส่วนของการพบหารือกับฝ่ายเอกชน ได้พบหารือกับผู้นำเอกชน 6 บริษัทใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทสำคัญทั้งในด้านอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด และด้านกองทุน ซึ่งผมเชื่อมั่นมากกว่าประเทศไทยคนไทยจะได้ประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้.

ไทยเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ต้นเงินสะพัดกว่า1.89หมื่นล้านบาท

นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศหรือเอไอพีเอส ประกาศให้ลัทธิประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ภายใต้ชื่องานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 หรือ โคราช เอ็กซ์โป 2029 ในงานการประชุมประจำปี 67 ของสมาคมเอไอพีเอส ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในวันที่ 6 มี.ค. โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในรอบสุดท้ายประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งจากนี้ไปไทยต้องเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือบีไออี เพื่อให้ได้รับการพิจารณารับรองเป็นใบอนุญาตที่ผ่านการรับรองของงานเนื่องจากมหกรรมพืชสวนโลกเป็นงานระดับ เอ 1

สำหรับการได้รับสิทธิจัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด



จิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว กำหนดจัดขึ้นวันที่ 10 พ.ย. 72 ถึง 28 ก.พ. 73 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท เอ1 ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดเงินสะพัดกว่า 18,942 ล้านบาท เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี 9,163 ล้านบาท รายได้จากการจัดเก็บภาษี 3,429 ล้านบาท และสร้างงาน 36,003 อัตรา โดยก่อนหน้านี้ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 49 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานด้วย

“ทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมุขลัทธิการจัดงาน ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นด้านการสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยกล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป 2029 ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของเอไอพีเอส ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวนผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคมและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย”



เกษตรวันนี้.....● มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้ารับการอบรม พร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด โครงการอบรมเรื่อง “การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม สำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 19 งานจัดวันที่ 10 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.....● ภายในงานเป็นการบรรยายเรื่อง “การปลูกและดูแลรักษามะยงชิด-มะปรางหวาน” โดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ส่วนเรื่อง “การป้องกันกำจัดแมลงไหมมะยงชิด และมะปรางหวาน” มี ผศ.ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจบรรยาย ขณะเรื่อง “การจัดการธาตุอาหารพืชในแปลงปลูกมะยงชิด และมะปรางหวาน” บรรยายโดย รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ.....● ช่วงบ่าย อภิปรายเรื่อง “การปลูกมะยงชิดอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง” โดย รศ.ดร.พีระศักดิ์ “ร.ต.ต.อำนาจ หงส์ทอง” นายกสมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก “ทวย ปันทอง” เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางหวานและมะยงชิดจังหวัดสุโขทัย และ “เปรมศักดิ์ อุกสะอาด” เกษตรกรผู้ปลูกมะปรางหวานและมะยงชิด จังหวัดเพชรบูรณ์ งานนี้ฟรีติดต่อสอบถามโทร.0-5596-3014.....● นายกะหล่ำปลี



ไก่ย่างไม่มะดันห้วยทับทัน

ไก่ย่างไม่มะดันห้วยทับทัน สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำสืบทอดกันมามากกว่า 80 ปี

ด้วยมีที่มาจากชาวบ้านเห็นว่า สถานีรถไฟห้วยทับทันมีคนสัญจรผ่านไปมาไม่น้อย จึงนำไก่บ้านที่เลี้ยงไว้มาอย่างขาย ไข่หอมแดงและกระเทียมที่ปลูกในพื้นที่ในการหมักจนซึมเข้าด้านในเนื้อไก่ และใช้ไม้มะดันปาริมห้วยทับทันมาหั่นเป็นไม้ย่าง

เนื่องจากคนห้วยทับทันคุ้นเคยกับไม้มะดันป่าเป็นอย่างดีมีคุณสมบัติพิเศษเหนียวไม่ลึกลง ทนไฟเมื่อหนีบไก่แล้วจะมีกลิ่นหอม รสเปรี้ยวอ่อนๆจากไม้มะดันช่วยเสริมรสชาติไก่ย่างให้อร่อยและมีเอกลักษณ์



ไม่เหมือนที่อื่น

ปัจจุบันไก่ย่างห้วยทับทันมีความต้องการจากผู้ซื้อจำนวนมาก ทำให้ผู้ผลิตบางส่วนหันมาใช้ไก่สามสายพันธุ์และไก่เนื้อมาทำเป็นไก่ย่างไม่มะดันเพิ่มขึ้น ทำให้มีร้านไก่ย่าง

ห้วยทับทันมากกว่า 45 ร้าน จนเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน ทำให้เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษมีรายได้มั่นคง

และปัจจุบันประเทศไทยมีสินค้า GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งสิ้น 198 สินค้า แต่เป็นสินค้าปศุสัตว์แค่ 5 รายการ ได้แก่ ไก่เค็มไชยา จ.สุราษฎร์ธานี หมูย่างเมืองตรัง จ.ตรัง เนื้อโคขุนโพนยางคำ จ.สกลนคร ผ้าฝ้ายทอมสมนและบ้านห้วยหอม จ.แม่ฮ่องสอน และไข่ครอบสงขลา จ.สงขลา

กรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์บุญญฤกษ์ ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มีแผนที่จะผลักดันให้ไก่ย่างไม่มะดันห้วยทับทัน ให้เป็นสินค้า GI เพื่อคุ้มครองชื่อสินค้าให้เป็นสิทธิของชุมชนที่ขึ้นทะเบียน และที่สำคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้ผู้ผลิต เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ เป็นอัตลักษณ์แตกต่างจากที่อื่น

จะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มชนในท้องถิ่น ที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของสินค้า และรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นไปในตัวได้อีกด้วย.

ส-เล-๓

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12153

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 172.10 Ad Value: 266,755

PRValue (x3): 800,265

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง



หลากหลาย

13



โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ
เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง

โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง



๖) พุดถึงเมื่อโคขุนที่เลี้ยงกันหลายพื้นที่ในประเทศไทย โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา เลี้ยงชื่อความอร่อยไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน โคขุนดอกคำใต้ เกิดจากการรวมตัวของผู้เลี้ยงวัวฝูง ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อปี 2545 จำนวน 18 คน ต่อมาได้ไปศึกษาจากกลุ่มเลี้ยงจังหวัดยโสธร และสหกรณ์การเลี้ยง

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์กลางโพธิ์ยางคำ จำกัด ได้นำมาปรับวิธีการเลี้ยงแบบจำกัดพื้นที่

จากนั้นในปี 2557 นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขณะนั้น จัดสรรงบประมาณจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อตั้งโรงเชือดโคขุนขึ้นที่ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12153

Col.Inch: 172.10 Ad Value: 266,755

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

PRValue (x3): 800,265

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง



และเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทาง “กลุ่มผู้เลี้ยงวัวขุนจังหวัดพะเยา” จึงรวมตัวกันและหาสมาชิกผู้ที่สนใจเข้าร่วมกันจัดตั้ง สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557



สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด มีสมาชิกแรกตั้ง 78 คน ทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง 53,600 บาท เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 2,811,615.78 บาท

โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ต.ก้อเวียง ต.บ้านป็น ต.บ้านอ้อ ต.หนองห่ม ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 100 ราย เกษตรกรที่ผลิตโคขุนจำนวน 44 ราย จำนวนโครวม 325 ตัว

เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงโค ได้แก่ มีโรงเรือน แปลงหญ้า มีประสบการณ์ในการเลี้ยงโค โดยสหกรณ์มีเงินทุนให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือให้สหกรณ์จัดหาโคขุนให้ มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับทะเบียนกอยคูแลติดตามส่งเสริมให้คำแนะนำทุก 2 เดือน และรับซื้อโคขุนคืนจากสมาชิกในราคาตามเกรดเนื้อ

ซึ่งสมาชิกจะได้กำไรเฉลี่ยตัวละ 15,000-18,000 บาท

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคฟอแม่พันธุ์ และกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ขึ้นทะเบียนโคขุน ฟอพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกโค ของเกษตรกรสมาชิก มีบริการจำหน่ายอาหารสัตว์ ถากน้ำตาล ยาเวชภัณฑ์ และถึง ให้แก่สมาชิก และรับซื้อโคขุนคืนจากสมาชิกมาแปรรูป

ลักษณะเด่นของโคขุนดอกคำใต้ใช้โคเนื้อสายพันธุ์ลูกผสมเลือดยุโรป/ญี่ปุ่น ร้อยละ 50-75 เช่น ซาโรเลต์ แองกัส หรือสายพันธุ์ญี่ปุ่น เช่น วากิว เนื่องจากจะให้เนื้อที่มีไขมันแทรกในระดับ 3 ขึ้นไป เนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นแรง รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมนำไปบริโภค เช่น สเต็ก ซาบู จิมแจ่ว เป็นต้น

โดยเกษตรกรสมาชิกจะเริ่มต้นขุนโคที่น้ำหนักประมาณ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12153

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 172.10 Ad Value: 266,755

PRValue (x3): 800,265

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง



350-400 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลาขุนประมาณ 12 เดือน จนให้ได้น้ำหนักสุดท้ายที่ประมาณ 800 กิโลกรัม บางตัวอาจถึง 1 ตันหากเกษตรกรดูแลเอาใจใส่ดีตลอดระยะเวลาการขุน

สหกรณ์จะรับซื้อโคขุนของเกษตรกรสมาชิกให้ราคาตามเกรดเนื้อ โดยเกรดเนื้อจะมีทั้งหมด 5 เกรด เกรดต่ำสุดคือ 1 สูงสุด 5 เทียบตามเปอร์เซ็นต์ไขมันแทรก ซึ่งของ

ดอกคำใต้มีเนื้ออยู่ที่เกรด 3.5-4 ถือว่าเป็นระดับสูงในตลาดเนื้อ

โคขุนแต่ละตัวจะให้เนื้อชิ้นใหญ่อย่างน้อย 36 ชิ้น ราคาที่ขายได้ของเนื้อเกรด 3-4 อยู่ที่ประมาณ 210-250 บาท/กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนจำหน่าย ได้แก่ สันนอก สันใน สันกลาง ที่โบน สันหน้า โหนก ไบพาย โทมาสอว์ก สันกลาง ถอดกระดูก เสือร้องไห้ และซุดสำหรับทำเมนูอาหารพื้นเมือง (ซุดซ่า ซุดลาบ ซุดแกงอ่อม)

ส่วนเมนูอาหาร ได้แก่ ลูกชิ้นโคขุน สติก เนื้อโคขุนดอกคำใต้ ข้าวหน้าเนื้อ เนื้อย่าง จิ้มแจ่ว แก้มโคขุนนึ่งน้ำพริกข่า

สำหรับสถานที่จำหน่าย ดังนี้ 1.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่เย็น แช่แข็ง ราคาแตกต่างกันตามชิ้นส่วน จุดจำหน่าย ร้านชาบูโคขุน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ห้วยวันจันทร์ ร้านสุขแต่ อ.เมืองพะเยา

สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 2.จำหน่ายเนื้อโคขุนเพื่อผลิตลูกชิ้นเนื้อ ร้านก๊วยเตี้ยวอันเจริญ และ 3.ออกร้าน บูธ ตามเทศกาล งานในพื้นที่ จ.พะเยา

สำหรับรายได้ของกลุ่มในปี 2566 จำนวน 3,716,245.20 บาท โดยในปี 2567 ตั้งเป้าผลิตโคขุน 400 ตัว/ปี ผลผลิตแปรรูป 176 ตัน/ปี

เกษตรกรตัวอย่าง นายสุริยะ ทองธา เล่าว่า เดิมมีอาชีพเสริม เลี้ยงสุกรขุน ขุดละ 10 ตัว จนปี 2540 ประสบปัญหา ราคาสุกรตกต่ำ ต้นทุนการเลี้ยงสูงกว่ารายได้ จึงเปลี่ยนเป็นซื้อโคเนื้อมาเลี้ยง โดยมีแนวคิดให้โลกกำจัดวัชพืชในสวนด้วย

เริ่มซื้อแม่พันธุ์โก เรดซินดี้ จำนวน 4 ตัว พ่อพันธุ์โก เรดซินดี้ 1 ตัว มาเลี้ยงโดยใช้พ่อคุมฝูง เลี้ยงประมาณ 2 ปี แม่โกเริ่มให้ผลผลิต และสามารถจำหน่ายลูกโคได้ในราคาตัวละ 5,000-6,000 บาท (ราคาในขณะนั้น) โดยขายได้ปีละประมาณ 2 ตัว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 7 มีนาคม 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12153

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 172.10 Ad Value: 266,755

PRValue (x3): 800,265

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โคขุนดอกคำใต้เลี้ยงชื่อ เนื้อนุ่ม-รสชาติอร่อย-ไม่มีกลิ่นแรง

จนในปี 2557 เริ่มมีแนวคิดจะผลิตโคขุนคุณภาพ จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้าน และเพื่อนร่วมงาน เข้าสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านดอยโตน กับกรมส่งเสริมการเกษตร



และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงขุนธรรมดาเป็นการเลี้ยงขุนแบบยืนโรง โดยเลี้ยงโคลูกผสมยุโรป ลูกผสมชาโรเลส์ จำนวน 4 ตัว ใช้อาหารสำเร็จรูปอาหารหมัก หญ้าสด

จนในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนโคเนื้อขุนยืนโรงเป็น 20 ตัว/ปี โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 10 ตัว ผลผลิตจากการขุนโคได้จำหน่ายให้สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้เพื่อเข้าโรงฆ่าแปรรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายในราคาตามน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ซาก ราคา กิโลกรัมละ 150 บาท ทำให้ปัจจุบันมีรายได้ 260,000 บาท/รุ่น หรือประมาณ 500,000 บาท/ปี

สนใจสอบถามกันได้ที่ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ โทร. 08-0675-0479

พีธีธีธา วงษ์อัศวกรณ์